

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลการประกวด ภาพยนตร์สั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ปี 2” เดินหน้า สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค ใต้



อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดการประกวดภาพยนตร์สั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ปี 2” ที่จังหวัดสงขลา เดินหน้าสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอภิรักษ์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและปิดการประกวดภาพยนตร์สั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ปี 2” โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 จาก 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผลงานรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล กับผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง “แตกต่าง...ที่ลงตัว” ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ และผลงานรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “สัญญาใจ...ที่อัยเยอร์เวง” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนพิมานพิทยารังสรรค์ จังหวัดสตูล กับผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เสียงกระซิบจากชายแดนใต้” นอกจากนี้ ยังมีรางวัลชมเชยและรางวัล Popular Vote โดยทุกรางวัลจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ตามลำดับ

นายอภิรักษ์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดประกวดภาพยนตร์สั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ปี 2” เป็นโครงการประชาสัมพันธ์ที่สำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเดินหน้ารื้อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลงานเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากอัตลักษณ์ชายแดนใต้เป็นสิ่งสำคัญที่สมควรจะได้รับการนำเสนอถึงวิสัยทัศน์ของเด็กและเยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมที่แตกต่างอยู่ร่วมกันได้ การที่กรมประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนแสดงออกถึงความคิด สร้างสรรค์แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ของน้องๆ เยาวชน ซึ่งแม้ว่าจะมีระยะเวลาในการจัดทำผลงานเข้าประกวดน้อย แต่สามารถสื่อได้ถึงอารมณ์ มุมมอง ที่เสนอแนวคิดและโอกาส ที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ล้วนแล้วเกิดจากจินตนาการที่มีมุมมองแตกต่างกัน เป็นนการถ่ายทอดถึงความรู้สึกที่หลากหลาย พร้อมขอขอบคุณ อาจารย์มนัสกวิญ ขางประยูร ที่ได้ให้

ความกรุณาในการเป็นประธานคณะกรรมการในการจัดกิจกรรมการประกวดดังกล่าวเป็นปีที่ 2

นางทัศนีย์ ผลชานิกโก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ในนามคณะทำงาน กล่าวว่าการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ปี 2” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2559 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ร่วมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นำเสนอสิ่งดีงามในท้องถิ่นผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นได้อย่างเหมาะสม

ด้านอาจารย์มนัสกวิญ ขางประยูร ในฐานะประธานคณะกรรมการ การจัดประกวดภาพยนตร์สั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ปี 2” กล่าวว่าการจัดประกวดครั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและส่งผลงาน Plot ภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมประกวดจำนวน 30 ทีม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินเหลือ 12 ทีม เพื่อผลิตผลงานส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ทีมที่ผ่านการตัดสินรอบแรกจะได้รับการอบรมผลิตภาพยนตร์สั้น โดยทีมวิทยากรที่มีชื่อเสียง มากประสบการณ์ด้านการผลิตภาพยนตร์เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน พร้อมได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการผลิตผลงานสั้นทีมละ 10,000 บาทด้วย